



ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร)

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ปัจจุบันอายุ ๕๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ Master of Business Administration จาก Strayer University, Campus of Washington DC และผ่านการอบรม การฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Export Control Bilateral Meeting Program กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา, WTO Specialized Course on Trade in Services, Geneva (Switzerland)

และ Trade Negotiations Skills ขององค์การการค้าโลก (ไต้หวัน) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผลงานด้านวิชาการ และด้านสังคม ที่มีความโดดเด่นและมีผลกระทบในวงกว้าง เช่น การเปิดเสรีการค้าบริการในอาเซียน การให้สิทธิประเทศนอกภาคีความตกลงการค้าเสรี การจัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการที่มีมาตรฐานสูงภายใต้ความตกลงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (Economic Integration Agreement: EIA) มาตรการที่มีใช้ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขับเคลื่อนในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ เสนอต่อวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รวมถึงการเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมไทยสู่เศรษฐกิจการค้ายุคใหม่

ขณะเดียวกัน ยังได้รับความเชื่อมั่นให้ดำรงตำแหน่งอันหลากหลาย เช่น ประธานคณะเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-จีน, ประธานคณะเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-ฮ่องกง, หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในคณะกรรมการเจรจาด้านเทคนิค (TNC) ในการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP), หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยรับผิดชอบเขตตรวจราชการส่วนกลาง (กทม.) เขตตรวจราชการภาคเหนือ และเขตตรวจราชการภาคกลางตอนล่าง รวมถึงเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในการบรรยายพิเศษให้กับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในด้านการเจรจาการค้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค และทวิภาคี

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าเกษตรปทุมธานี (ปัจจุบันคือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รวมถึงคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนโครงการ กิจกรรมและงานสำคัญต่าง ๆ และมอบทุนการศึกษาแก่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยความต่อเนื่อง

ด้วยความสำเร็จและคุณูปการที่ปรากฏขึ้นทั้งหมด สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป